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1. Farið var yfir stöðu mála er varðar skráningu rétts eiganda félagsins en vegna nýrrar kröfu 
skattsins að vita hver væri raunverulegur eigandi félagsins þurfti að fara í að skrá það rétt.  

2. Rætt var um viðbrögð skólans vegna Covid-19 veirunar og voru allir nokkuð sáttir við hvernig 
skólinn gekk í þessi mál 

3. Miklar líkur eru að það verði ekki hægt að halda fyrilestur eins og stefnt var að með 
foreldrafélagi leikskólans vegna covid-19  

4. Rætt var um mál sem kom upp vegna þátttöku unglingadeildar í samfés og ferðar suður til 
Reykjavíkur þar sem átti að bjóða 8 bekk að taka þátt í en það hefur ekki verið venjan, stefnt er á 
að ná fundi mep Ernu sem er ábyrgðarmaður um félagsmiðstöverinar 

5. Farið var yfir dagskrá fundar skólanefdar það sem á að ræða skýrslu sem sveitastjórn létt vinna 
fyrir sig vegna umræðu um símamál. 

6. Rætt var um dagvistunarmál og að best væri að færa dagvistunina yfir í skólan þar sem húsnæði 
sem dagvistunin er í er ekki boðleg og þar sem aðstaða í mjög góðu húsnæði liggur ónotað í 
skólanum  

7. Rætt var um að fá drög af skóladagatali fyrir næsta ár og mögulega að koma með umsögn áður 
en hún er samþykkt 

Fundi slitið kl 20:50 


